



ประกาศสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์  
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เป็น  
พนักงานสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

ตามประกาศสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ (เงินรายได้) ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา อัตราจ้าง เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นและสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครครบถ้วนแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ดังนี้

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

๑

นางสาวพัชรา เชียงแขก

วัน เวลา และสถานที่สอบ

สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จะดำเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องข้าวหอมแดง อาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประกาศผลการคัดเลือก

สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตามลำดับคะแนน ในวันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ผ่านทางเว็บไซต์สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ [www.iqs.mju.ac.th](http://www.iqs.mju.ac.th) และเพจเฟซบุ๊ก IQS Maejo ทั้งนี้ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกจะขึ้นบัญชีไว้ ๒ ปี หลังจากได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ในกรณีที่มีผู้ได้รับการคัดเลือกมากกว่าจำนวนตำแหน่งที่มี และภายหลังมีตำแหน่งว่างลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการคัดเลือกได้ในลำดับถัดไป หรือจะดำเนินการคัดเลือกใหม่ก็ได้

สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยเรียงลำดับจากผู้สอบคัดเลือกที่ได้คะแนนสูงเรียงลงมาตามลำดับ ทั้งนี้ จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๖๐ ผ่านทางเว็บไซต์สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ [www.iqs.mju.ac.th](http://www.iqs.mju.ac.th) และเพจเฟซบุ๊ก IQS Maejo

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย)

รองอธิการบดี

ประธานคณะกรรมการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์